



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

คนแหวดวงการศึกษา เขียร์"อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" ควบตำแหน่ง...รมว.ศธ.



อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

หมายเหตุ - จากที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทย และทำให้พรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวจากพรรค ปชป. ว่า นายอภิสิทธิ์จะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.พรรค ปชป. จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. "มติชน" จึงได้สัมภาษณ์คนในแหวดวงการศึกษา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

@ นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

"พรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงความสนใจเรื่องการศึกษามาโดยตลอด ดังนั้น เมื่อมีโอกาสแล้วก็อยากให้ลองเข้ามาบริหารดูจะได้พิสูจน์ฝีมือไปเลยว่า ทำได้จริงหรือไม่ และหากนายอภิสิทธิ์นั้นควบรัฐมนตรีว่าการ ศธ.จริง ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะสนใจและติดตามเรื่องของการศึกษามาตั้งแต่ต้น แต่คิดว่าคงจะไม่มีเวลามานั่งดูมากนัก คงจะดูแลได้เฉพาะในเชิงนโยบายและการแก้ปัญหาใหญ่ๆ เท่านั้น ดังนั้น น่าจะต้องมีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. 2 คน ที่อยู่พรรคเดียวกัน เพื่อจะได้กำหนดแนวทางนโยบายในเรื่องการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ผมอยากให้พรรค ปชป.เข้ามาดูแลเรื่องคุณภาพและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา เนื่องจากขณะนี้ เป็นปัญหาใหญ่ คนในบ้านเมืองมีความแตกต่างทางการศึกษากันมาก จึงอยากให้พรรค ปชป.เน้นเรื่องนี้ให้มาก"

"อย่างไรก็ตาม ไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ได้ยาวนานแค่ไหน จึงอยากให้พรรคประชาธิปัตย์ได้วางพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจน เพื่อช่วยผลักดันการศึกษาของชาติให้เดินหน้าไปได้ โดยเฉพาะควรจะเน้นเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มาก ที่สำคัญจะต้องมาดูแลเรื่องการศึกษาใหม่ที่มีปัญหาอยู่มากด้วย อยากให้มองว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกส่วนในสังคมต้องมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งจะต้องระดมแนวคิดของคนที่มีความสนใจเรื่องการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมให้มากๆ ไม่ใช่ระดมความคิดจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น"

"ที่ผ่านมาแม้จะมีการปฏิรูปการศึกษามาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ค่อนข้างจะไม่ได้ผล เพราะตัวเองไม่ได้มีส่วนสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในเชิงของการดำเนินการมากนัก ทั้งที่ผลสุดท้ายของการปฏิรูปการศึกษาน่าจะต้องทำให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างก้าวหน้าจริงๆ ซึ่งคนที่จะทำ

ให้ได้ผลจริงก็คือครู ดังนั้น พรรค ปชป. จะต้องมาทำเรื่องการพัฒนาครูอย่างจริงจังมากขึ้นด้วย ขณะเดียวกันอยากให้การศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อมหรือการเมือง คือ ต้องทำให้การศึกษาเข้ามามีส่วนผลักดันให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าได้จริง ไม่ควรให้การศึกษาเป็นการศึกษาแบบลอยๆ แต่ต้องนำการศึกษามาใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างจริงจัง"

@ นายวีรวัฒน์ วรรณศิริ อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมสภาการศึกษา เอกชนแห่งประเทศไทย

"ถ้านายอภิสิทธิ์ลงมาควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เอง ก็เชื่อว่าทิศทางการศึกษาชาติจะดีขึ้น เพราะนายอภิสิทธิ์มีความตั้งใจในเรื่องการศึกษา แต่ก็เกรงว่านายอภิสิทธิ์จะมีเวลาดูแลเรื่องการศึกษาอย่างน้อยเพียงใด เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ไม่ปกติ มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองที่ค่อนข้างรุนแรง ในขณะที่เรื่องการศึกษาก็ต้องเดินหน้า ดังนั้น นายอภิสิทธิ์คงต้องตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. 2 คน ที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้มาสนองนโยบาย ก็จะชดเชยไปได้ ไม่เช่นนั้นจะลำบากมาก ทั้งนี้ ผมฝากความหวังไว้ที่นายอภิสิทธิ์ว่าจะมาช่วยสนับสนุนและผลักดันงานการศึกษาเอกชนให้เท่าเทียมกับภาครัฐ เพราะทุกรัฐบาลที่ผ่านมามีกำหนดนโยบายว่าจะให้ความสำคัญกับภาคเอกชนเท่าเทียมกับภาครัฐ แต่เวลาปฏิบัติจริงไม่ค่อยมีใครทำตามนโยบายที่วางไว้นัก ซึ่งถือเป็นจุดอ่อน แต่ในฐานะที่นายอภิสิทธิ์สนใจเรื่องนี้ และศึกษาจบจากต่างประเทศมา ก็คาดหวังว่าจะมีวิธีคิดที่แตกต่างจากนายกรัฐมนตรีก่อนๆ"



ชินวรณ์ บุญยเกียรติ

@ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

"หากนายอภิสิทธิ์เข้ามาดูแล ศธ.ตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ ก็น่าจะสามารถพัฒนาการศึกษาชาติโดยรวมให้ดีขึ้นได้ รวมถึงเรื่องการเรียนรู้ เพราะที่ผ่านมานายอภิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน และรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เงา เคยทำหนังสือถึงนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาฟรี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาด้วย ดังนั้น ถ้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ก็น่าจะสานต่อเรื่องนี้ได้"

@ นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ส่วนตัวสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ให้ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ด้วย เนื่องจากมีข้อดีมากกว่าเสีย แม้ว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีน่าจะมีภารกิจอื่นให้ต้องดูแลแก้ไขปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และการท่องเที่ยวที่กำลังปั่นป่วน จนน่าหวังว่างานการศึกษาจะถูกลดความสำคัญลงหรือไม่ แต่ปัญหานี้ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. สัก 2 คน และทีมงานที่ปรึกษาที่มาจากทุกส่วนในสังคม ให้มาช่วยกันขับเคลื่อนงานการศึกษา ส่วนนายอภิสิทธิ์ก็ทำหน้าที่คอยชี้ขาดและตัดสินใจประเด็นการศึกษาที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศ ตลอดจนนโยบายหรือเรื่องสำคัญ ที่เป็นความเป็นความตาย หากเป็นเช่นนั้นนายอภิสิทธิ์ก็ไม่จำเป็นต้องมาประจำที่ ศธ.

"ข้อดีที่เห็นชัดเจนของการควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ด้วย คือประเด็นการศึกษาจะได้รับการแก้ไข ทำให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่องขึ้น โดยเฉพาะในช่วงของการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 นี้ เพราะนายอภิสิทธิ์เคยประกาศว่า จะไม่เน้นเรื่องโครงสร้าง ระบบและกฎหมาย แต่จะเอาเรื่องคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นตัวตั้ง แต่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ควรต้องกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนด้วย เพราะผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะมีอายุไม่เกิน 1 ปี เนื่องจากเสถียรภาพทางการเมืองไม่มั่นคง ฉะนั้น ควรใช้เวลาตั้งกล่าวเร่งวางรากฐานทางการศึกษาที่สำคัญ โดยเร็ว ยิ่งนายอภิสิทธิ์เป็นคนให้ความสำคัญกับการศึกษา ถือว่าต้นทุนมาดี เข้าใจลึกซึ้ง

ในปัญหาการศึกษา จบทางด้านปรัชญาและเศรษฐศาสตร์ ที่สำคัญผ่านงานการศึกษามาก เคยเป็นประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การศึกษา ประธานคณะกรรมการร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายการศึกษาของพรรค ปชป. ดังนั้น นายอภิสิทธิ์คงใช้เวลาในการเรียนรู้งานและปรับตัวเข้ากับระบบราชการในระยะสั้นๆ เท่านั้น เข้าใจว่านายอภิสิทธิ์เข้ามาแล้วจะเน้นเรื่องการศึกษาฟรี 14 ปี และจัดสรรงบให้เด็กได้เต็มอย่างเพียงพอ แต่ก็น่าห่วงว่าจะทำได้จริงหรือไม่ เพราะงบประมาณที่จะลงโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ จะหามาจากที่ไหน"

"ส่วนกรณีของนายชินวรณ์ที่อาจจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. นั้น นายชินวรณ์เป็นคนที่รู้เรื่องการศึกษา จึงอาจถึงเวลาที่ต้องขึ้นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. แต่สิ่งที่นายชินวรณ์ยังขาดคือวิสัยทัศน์ และผลงานที่ยังเห็นไม่เด่นชัดนัก แม้จะทำหน้าที่อภิปรายและแสดงความเห็นในเรื่องการศึกษาได้ดี แต่เรื่องการบริหาร การตัดสินใจและวิสัยทัศน์ยังไม่ชัดเจน ถ้าจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. เบอร์ 2 ต่อจากนายอภิสิทธิ์ ควรจะต้องทำความเข้าใจ กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายให้ดี ไม่เช่นนั้นในภาคปฏิบัติจะขาดทิศทางที่ชัดเจนได้ เพราะนายอภิสิทธิ์ค่อนข้างอินเตอร์ (Inter) ในขณะที่นายชินวรณ์ค่อนข้างโลคอล (local) อย่างไรก็ตาม ฝากว่าการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 อย่าฟังข้าราชการให้มาก แต่ขอให้ฟังคนภายนอกและคนในพื้นที่ต่างๆ มากกว่านี้"

@ นายมานะ สดสงวน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการแห่งชาติ

"ปัญหาเร่งด่วนที่องค์กรครุชอยากฝากให้นายอภิสิทธิ์เร่งแก้ไข คือปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ และปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องรีบฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการส่งออก และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ส่วนประเด็นการศึกษา ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 เพราะต้องรีบสร้างนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์"

@ นายวุฒิสาร ดันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

"ส่วนตัวคิดว่านายอภิสิทธิ์มีความรู้ความสามารถ และที่สำคัญมีความสนใจเรื่องการศึกษามาโดยตลอด และหากไปดูประวัติช่วงที่มีการผลักดันการปฏิรูปการศึกษา นายอภิสิทธิ์ก็เป็นหนึ่งในกรรมการพิจารณากฎหมายด้วย ผมจึงเชื่อว่านายอภิสิทธิ์มีเป้าหมายชัดและเอาจริงจิงในการปฏิรูปการศึกษาแน่นอน ดังนั้น หากจะเข้ามาควมตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่จะต้องหาทีมมาช่วยด้วย เพราะคิดว่านายอภิสิทธิ์คงไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ เนื่องจากต้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย จึงเกรงว่าจะไม่มีเวลา ซึ่งเรื่องสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ. จะต้องเข้ามาแก้ปัญหาหรือวางแนวทางเอาไว้ คือการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ การแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาที่จะต้องหันมาดูแลเรื่องการบริหารจัดการ และอาจจะต้องดูเรื่องโครงสร้าง ศธ. ด้วยว่า การให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาดูโรงเรียนจะได้ผลดีในการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาจริงหรือไม่"

@ นายสมชาย สัตรา รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติ

"การที่นายอภิสิทธิ์จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ. อีกตำแหน่งนั้น คงขึ้นอยู่กับว่าจะเห็นประโยชน์การศึกษาเป็นเรื่องของการสร้างชาติหรือไม่ หากคิดเช่นนี้เชื่อว่าจะทำให้การศึกษาไทยดีขึ้นแน่นอน เพราะที่ผ่านมาหลายรัฐบาลอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษามากนัก เห็นได้จากการลงทุนทางด้านการศึกษาที่ให้ความสำคัญน้อย มีการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาโรงเรียนน้อยมาก โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 1 หมื่นกว่าแห่งทั่วประเทศได้รับงบประมาณน้อย ที่สำคัญการแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ จะต้องมีการคิดต่างจากเดิม ไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ เนื่องจากการศึกษามีปัญหาเยอะมาก"

นายสนอง ทาหอม ประธานสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมนครุแห่งประเทศไทย

"นายอภิสิทธิ์เป็นคนมีความรู้ความสามารถ เชื่อว่าจะเข้ามาดูแลเรื่องการศึกษาได้ดี แต่ก็ยังเป็นห่วงเรื่องของเวลาที่นายอภิสิทธิ์อาจต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ

เป็นสำคัญก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนเรื่องของการศึกษาอาจจะเป็นเรื่องรองลงมา อย่างไรก็ตาม ผมอยากให้รัฐบาลใหม่เน้นนโยบายการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ เพราะการศึกษามีปัญหาและเสียหายมามาก จะเห็นว่านโยบายเดิมของรัฐบาลที่ผ่านมาเดินหน้าไม่ได้เลย อย่างเรื่องคุณภาพการศึกษาก็พัฒนาไม่ได้ เรื่องครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังขาดขวัญกำลังใจ ปัญหาครูขาดแคลนก็ยังมีอยู่ นอกจากนี้ การเลื่อนวิทยฐานะของครูควรปรับเปลี่ยนโดยใช้คุณภาพการศึกษาเป็นตัวตั้งด้วย

@ นายสุเมธ แย้มมนุญ เลขธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

"เท่าที่ดูพรรคประชาธิปัตย์มีคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาอยู่มากที่จะให้เข้ามาบริหาร ศธ. แต่คนที่จะมานั้นจะต้องมองภาพการศึกษาที่เป็นยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ คือ มองการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศชาติ เศรษฐกิจ และสังคม และถ้านายอภิสิทธิ์จะมานั่งควบ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ก็ยังเป็นเรื่องดี แต่จะต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. อย่างน้อย 1 คน เพราะ ศธ. เป็นกระทรวงใหญ่ มีงานมาก จะได้มาช่วยกันดูแลงานการศึกษา ส่วนว่าเมื่อมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาจากพรรคการเมืองฝ่ายค้าน จะทำให้นโยบายต่างๆ ของอุดมศึกษาเปลี่ยนไปหรือไม่นั้น ส่วนตัวเชื่อว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนไป เพราะการทำงานของอุดมศึกษาเป็นไปตามแผนอุดมศึกษาชาติที่วางไว้แล้ว"

หน้า 22